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Borgarráð

Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands um stefnu Reykjavíkurborgar um útboð 
á grunnþjónustu

Á fundi borgarráðs þann 24. september sl. var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa 
Sósíalistaflokks Íslands: 

Hefur Reykjavíkurborg markað sér stefnu varðandi það hversu mikið af grunnþjónustu megi bjóða út 
hjá borginni sjálfri og fyrirækjum í eigu hennar? Sé t.a.m. litið til þjónustu Strætó bs. má sjá að 
meirihluti akstursins er á höndum verktaka og að ekkert þak er á því hveru mikið verktakar mega sjá 
um. 

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi skrifstofu 
borgarstjórnar, dags. 30. september sl. 

Svar við fyrirspurn: 

Reykjavíkurborgar hefur ekki markað sér stefnu varðandi hversu mikið magn grunnþjónustu megi bjóða 
út, hvorki hjá Reykjavíkurborg sjálfri né fyrirtækjum í hennar eigu. 

Þorsteinn Gunnarsson
borgarritari






